

Ngày thứ năm:

Xin Ôn Hiếu Biết



Chúa Thánh Thần hiện xuống. Francesco Morone. Vương cung thánh đường thánh Anastasie ở Verona. Ý.

Làm dấu Thánh Giá.

Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Thánh Thần Hãy Đến

3. Thánh Thần, khẩn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.

ĐK: Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.

4. Thánh Thần, khẩn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.

Lời Chúa: Trích sách Châm Ngôn (1,23): Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Nay ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo. Đó là Lời Chúa.

Thinh lặng giây lát.

Suy Niệm về Ôn Hiểu Biết: Ôn hiểu biết giúp tâm hồn xác định giá trị xác thực của vật chất – sự liên hệ của vật chất đối với Thiên Chúa. Ôn hiểu biết lột trần mặt nạ của vật chất giả tạo, bộc lộ sự hư vô của chúng, đồng thời cho chúng ta thấy mục đích duy nhất của vật chất chỉ là những công cụ dùng để phục vụ Thiên Chúa. Ôn hiểu biết cũng giúp ta thấu hiểu được sự yêu thương và lo lắng của Thiên Chúa cho dù chúng ta đang trải qua những khó khăn, thử thách. Ôn hiểu biết hướng dẫn chúng ta ghi nhớ phải luôn tôn vinh Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống hằng ngày. Qua ơn soi sáng, chúng ta sẽ biết xếp đặt ngăn nắp công việc theo thứ tự trước sau, nhưng việc thờ phượng Thiên Chúa phải ưu tiên trên hết tất cả mọi công việc. Ôn Hiểu biết là một suối nguồn sự sống cho người có được ơn này.

Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng & kinh Sáng Danh.

Kinh Dâng Mình cho Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa Thánh Thần, Thần khí của sự sáng và tình yêu, con xin dâng lên Ngài trí khôn của con, trái tim con, ước muốn con, và tất cả con người của con bây giờ và mãi đời sau.

Xin cho trí khôn của con luôn luôn dễ tiếp nhận những lời linh ứng từ Thánh Thần và giáo huấn của giáo hội công giáo, mà chính Ngài là Đấng hướng dẫn chẳng hề sai lầm. Xin cho trái tim của con luôn bùng cháy tình yêu của Chúa và của những người chung quanh. Xin cho ước muốn của con luôn phù hợp với ước muốn của Chúa, và xin cho tất cả cuộc đời con luôn noi gương thánh đức Thiên Chúa và Chúa Giêsu Đấng cứu độ, nơi Người cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, mà danh dự và vinh quang thuộc về Thiên Chúa đến muôn muôn đời. Amen

Kinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về trời Ngài đã hứa ban Thánh Thần để hoàn tất công việc của Ngài nơi tâm hồn các Tông đồ và các tín hữu, xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con để Ngài hoàn tất nơi tâm hồn con, công việc của hồng ân và tình yêu Ngài.

- Xin ban cho con Thần Khí của ơn Khôn Ngoan để con xem thường những sự chóng qua của thế gian này, mà chỉ khao khát những sự tồn tại đời đời.

- Xin ban cho con Thần Khí của ơn Thông Minh, soi sáng tâm trí con với ánh sáng sự thật của Chúa.

- Xin ban cho con Thần Khí của ơn Biết Lo Liệu, để con luôn biết chọn con đường chắc chắn làm đẹp lòng Chúa và được hưởng phúc thiên đàng.

- Xin ban cho con Thần Khí của ơn Sức Mạnh, để con có thể mang thập giá mình bước đi theo Chúa với sự can đảm, và để con có thể vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu độ ban cho con.
- Xin ban cho con Thần Khí của ơn Hiểu Biết để con có thể biết Chúa và biết con, hầu lớn lên trong ý thức của các thánh.
- Xin ban cho con Thần Khí của ơn Đạo Đức, để con tìm được ngọt ngào và nhã nhặn trong sự phục vụ Chúa.
- Xin ban cho con Thần Khí của ơn Kính Sợ Chúa, để con được tràn đầy lòng tôn kính Chúa, và ghê sợ bất cứ điều gì làm buồn lòng Ngài.
- Xin ghi dấu trên con với dấu ấn những người tông đồ chân chính của Chúa, và làm con trở nên sinh động trong mọi sự với Thánh Thần của Chúa. Amen.

Lời Nguyện kết thúc: xin Ơn Hiểu Biết.

Xin hãy đến, hỡi Thần Khí Thánh của ơn Hiểu Biết. Xin ban cho con có thể nhận thức được thánh ý của Chúa Cha; cho con nhìn thấy giá trị hư không nơi của cải trần gian, hầu con nhận ra sự phù hoa, hư ảo của chúng; để chỉ dùng vật chất làm vinh danh Cha, và giúp cho sự cứu rỗi của linh hồn con, vì danh Ngài cao trọng trên hết mọi sự, và Ngài là phần thưởng cao quý muôn đời của con. Amen.